
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง   
สมัยสามัญท่ี 2 /2566  ลงวนัที่  13  มิถุนายน  2566 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 

ผู้มาประชุม 

  1. นายสมปอง  โชติชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
2. นายอุทัย  จานชิน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
3. นายกิตติชัย  วิชาเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
4. นายสัมพันธ์  ศิรินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  2 
5. นายทองม้วน สีหาไว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  3 
6. นายปัญญา  ชินภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  5 
7. นายพิทักษ์  ศรีละคุณ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  6 
8.นางปราณีย์  ไชยคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  7 
9.นายประพัฒน์  โชติจ้ำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  8 
10.นายทองม้วน  สีเนตรหอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  9 
11.นายสุภาพ  สีนอ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  10 
12.นายวันชัย  สารยศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมู่ที่  11 

ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  
2. นางทองใบ  สีนอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
3. นายเสถียร  สีน้อยขาว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
4. นายบำเพ็ญ  ปัญญา   รองปลัด อบต.นาทอง 
5. นางสาวสุพัตรา  บุญญาธิกูล  นักจัดการงานทั่วไป 
6. นางสาวพรทิพย์  ไชยพัฒน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางวรัชยา  โสภากาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางสาวรุ่งทิวา  สิงวิสุทธิ    จ้างเหมาบริการ  
9. นางสาวจิดาภา  อาระหัง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
10. นางสาวนิภาพร  คงสุข  จ้างเหมาบริการ 
11. นางสาวณัฎฐรัตน์  สิงห์ทรงพล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
12. นางรัชนีภรณ์  ถมหนวด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
13. นางสาวจิดาภา  สียางคุย  แม่บ้าน 
14. นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 



15. นายศิวพล  แสนสีลา   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางมิ่งพร  หล่อเงิน   นักพัฒนาชุมชน 
17. นายกรีสนัย  บุตรแสง   นักวิชาการศึกษา 
18. นางสาวสุภาพร  สงวนกลิ่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
19. นางสาวกนกวรรณ  สีน้อยขาว  จ้างเหมาบริการ 
20. นางสาวหงส์  สินสมุทร  คนงานกองช่าง 
21. นางภิญญารัตน์  ชื่นชม  ผู้อำนวยการกองคลัง 
22. นางลำดวน  ศิริบุตรวงศ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23. นางจันทะยา  แสงแก้ว    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
24. นางสาววราภรณ์  คามะนา  นักทรัพยากรบุคคล 
25. นายปิยะพล  ไชยคำ    พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
26. นายเกียรติตระกูล  คงสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 
27. นายมนตรี  จันสีดา   พนักงานประจำรถขยะ 
28. นายสุนีย์  พันเทศ   ภารโรง 
29. นายไกรสรณ์   สีแก้วอ้ม  พนักงานประจำรถขยะ 
30. นายฤทธิเดช  สุวรรณศรี  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
31. นายวิทยา  สีสมครุท   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
32. นายธรศักดิ์  สีนาเวช   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
33.  นางสาววนิดา  สารยศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง 
34. นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
35. นางสาวเจนจิรา  สีละบัตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
36. นางสาวเกษร  สีพลชุม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
37. นายนาธาน  สาระโว   นักวิชาการพัสดุ 
38. นายณัฐพงษ์  ศรีเศษนาม  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปิดประชุมสภา เวลา 09.30 น. 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  นายสมปอง  โชติชัย  จุดธุปเทียนบูชารัตนตรัยแล้วเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องก่อนวาระการประชุม 

ด้วย นายกิตติชัย  วิชาเรือง ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากได้โอนย้ายไปดำรง
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมสภาพิจารณา
เล ือกผ ู ้ ท ี ่ จะมาปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ เ ลขาน ุการสภาช ั ่ วคราว  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 19 วรรคสอง กำหนดว่า “ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นหรือพนักงานข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นคนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 
13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกตั้งให้
กระทำด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ” 

วิธีเลือกให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หนึ่งคนที่ตนเห็นสมควร การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน ให้มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู ้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลขานุการสภา
ชั่วคราวหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที ่ท่านเห็นควรเป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว พร้อมผู้รับรองสองคน 

นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  - เสนอ นายประพัฒน์   โชติจ้ำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   
 



นายสมปอง   โชติชัย  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ   - นายทองม้วน  สีหาไว ส.อบต. หมู่ที่ 3 รับรอง (ยกมือ) 
    - นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ที่ 11  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  - มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว 
ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ 

ความเห็นชอบให้ นายประพัฒน์  โชติจ้ำ ส.อบต. หมู่ที่ 8  เป็นเลขานุการสภาฯ
ชั่วคราวโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 
-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญ นายประพัฒน์  โชติจ้ำ ขึ ้นปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการสภา
ชั่วคราวครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง คณะผู้บริหาร 
ประธานสภา   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลนาทอง ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2566 วันนี้
ทางประธานสภาได้เชิญพนักงานทุกท่านเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาและเพ่ือ
เป็นการให้สมาชิกสภาอบต.นาทอง ของเราได้รู้จักเจ้าหน้าที่ว่าแต่ละคนอยู่กอง
ไหนตำแหน่งอะไรเพื ่อทางสมาชิกสภา อบต.นาทองจะได้รู ้จักจะได้มาติดต่อ
ประสานงานได้ถูกครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมปอง  โชติชัย  -มอบหมายให้เลขานุการสภาชั่วคราว อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองครั้งท่ีแล้ว 
นายประพัฒน์  โชติจ้ำ   -อ่านบันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
เลขานุการชั่วคราว สมัยสามัญที่ 1/2566  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2566 จากนั้นประธานสภา

ได้ถามสมาชิกมีท่านใดจะทักท้วงหรือไม่  
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
นายสมปอง  โชติชัย  -ตามท่ีสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถามนายก อบต.นาทอง จำนวน 3  กระทู้จาก 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.นาทอง จำนวน  3 ท่าน ในกระทู้แรกขอเชิญนายสัมพันธ์  ศิ

รินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ 
นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกคณะผู้บริหารและ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่าน กระผมนายสัมพันธ์   ศิรินทร์ สมาชิกสภา อบต.

นาทองบ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 มีกระทู้ถามจะถามทางคณะผู้บริหารอยู่ 2 เรื่องครับ 



 1. มีระเบียบชี้ชัดให้ ส.อบต. เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือไม่ และถ้าหา
กว่าให้สมาชิกสภา อบต.นาทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะให้ใครเป็น
ผู้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร แต่ว่าก็ไม่ได้มีระเบียบชี้ชัดว่าแต่งตั้งได้หรือ
ไม่ได้ ผมว่ามันไม่เหมาะสมที่จะให้ ส.อบต.เป็นผู้ตรวจรับงานจ้าง 

 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผมอยากให้ประชาคมก่อนได้หรือไม่
อยากให้มีหนังสือคำสั่งออกไปให้คณะกรรมการว่าเป็นโครงการอะไรตามที่ตกลงใน
สัญญา ความกว้าง ความยาว ความหนา ให้คณะกรรมการทราบด้วย ขอบคุณครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านคะ 
นายก อบต. ตามท่ีนายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้ตั้งกระทู้ถามมาทางคณะ 
 บริหารดิฉัน ขอมอบให้ นายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ทอง เป็นผู้ตอบกระทู้แทนคะ 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
รองปลัด อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้ถามมี

ระเบียบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือไม่นั้น 
ตามท่ีผมได้ค้นหาระเบียบกฎหมายมา ยังไม่พบว่ามีระเบียบกฎหมายใดห้ามไว้  ซึ่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25  (5) ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอ่ืน โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบที่รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ  
ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้  แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้น จะต้องไม่มากกว่า
กรรมการตามวรรคหนึ่ง นั่นก็หมายความว่ากรรมการตรวจรับงานจ้างนี้ จะต้อง
แต่งตั้งในส่วนของข้าราชการให้ครบก่อน 3 คน ถึงแต่งตั้งจากบุคคลอื่นซึ่งบุคคล
อ่ืนเขาไม่ได้บอกไว้นะครับอีก 2 คน แต่จำนวนนี้ต้องไม่เกินตัวแทนจากข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ คือ 2 คน สรุปแล้วก็คือตัวแทนข้าราชการ 2 คน ตัวแทนของ
ประชาคม จำนวน 2 คน และประธาน 1 คน รวมเป็น 5 คน ครับ เพื่อความ
เหมาะสมทางท่านนายกจะพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ถ้าเกิดแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการให้มีครบ 5 คน ก็คงจะเป็นวิธีการขอตัวแทนจากประชาคมหมู่บา้น  
จำนวน 2 คน แล้วประชาคมหมู่บ้านจะได้จะได้ใครมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ให้
ครบกรรมการเพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ขอบคุณครับ 

นายสมปอง  โชติชัย ขอเชิญ นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นผู้ตั้งกระทู้คนที่ 2 
ประธานสภาฯ  ครับ 
 



นายทองม้วน  สีเนตรหอย เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ส.อบต. หมู่ที่ 9 สภา อบต.นาทอง นาทองทุกท่านครับ ผมนายทองม้วน สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 

9 มีกระทู้ถามทางท่านนายกคือเรามีรถกู้ชีพมาใหม่ ทาง อบต.ได้เจ้าหน้าที่ประจำ
รถกู้ชีพมาจากไหนเป็นคนดูแล เนื่องจากคนที่เคยทำงานสมัยรถตู้คันเดิม ของ 
อบจ. ฝากถามมา คือ นายสุพิน  เศษโม้ ซึ่งเคย  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถรถกู้ชีพ 
รถคันเดิม 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯท่านสมาชิกทุกท่านคะ 
นายก อบต. ตามที่นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9 ได้ถามเรื่องรถกู้ชีพทางอบต.นา

ทอง ของเราได้รถกู้ชีพมาแล้วและทางคณะผู้บริหารก็ได้ทำบุญเลี้ยงพระและเจิม
รถกู้ชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ยังรถยังไม่ได้รับบริการคนป่วยเพราะต้องทำ
เรื่องขออนุญาตใช้ไฟไชเรน ตอนนี้ใช้คนของอโศกมาใช้ก่อน คนที่จะดูแลคนป่วย
ข้างหลังรถจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกขั้นตอนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และ
นายกจะตั้งงบประมาณเพ่ือให้คนในตำบลนาทองได้ฝึกอบรมต่อไปคะ 

นายสมปอง  โชติชัย ขอเชิญ นายอุทัย  จานชิน รองประธานสภา อบต.นาทอง เป็นผู้ตั้งกระทู้ 
ประธานสภาฯ คนที่ 3 ครับ 
นายอุทัย  จานชิน เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.นาทอง ทุกท่าน 
รองประธานสภาฯ  กระผม นายอุทัย  จานชิน  รองประธานสภา อบต.นาทอง ผมมีกระทู้ถาม 

3 เรื ่อง 1.  โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เสร็จหรือยัง และงบประมาณ พ.ศ 2566 ได้ดำเนินการ
หรือยังอยากทราบว่าขัดข้องตรงไหนผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบเป็นข้อๆ 
2 เรื่องเจ็ดวันอันตรายใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เพราะเครื่องดื่มแต่ละจุดเป็นไป
ได้มั้ยได้กาแฟ 8  ซอง เรื่องท่ี 3 เรื่องชองพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ อบต. ผมอยากทราบว่าทำตำแหน่งอะไรบ้างทางสมาชิก อบต.เข้ามา
ติดต่องานสมาชิกเข้ามาไม่รู้ว่าใครทำตำแหน่งอะไร อยากให้รายงานตัวต่อสภาด้วย 
เพื ่อให้สภา อบต.นาทองได้ร ู ้ว ่าคนนี ้ทำหน้าที ่อะไรเพื ่อที ่จะได้ร ู ้ว ่าติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คนไหน ขอบคุณครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯท่านสมาชิกทุกท่านคะ 
นายก อบต.นาทอง ตามท่ีนายอุทัย  จานชิน รองประธานสภา ได้ถามโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว สำหรับโครงการตามข้อบัญญัติ
ปี 2565 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่โครงการของหมู่ที ่ 7  สำหรับ
งบประมาณ ประจำ พ.ศ. 2566 ทางนายกได้ถามไป ผอ.กองคลัง เพราะว่าต้อง
ถามว่ามีงบประมาณดำเนินการหรือไม่เงินเข้าหรือยัง ตอนนี้มีเงินเข้ามาประมาณ 
หนึ่งล้านกว่า ทางคณะผู้บริหารอยากเอาโครงการของผู้บริหารก่อนคือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองทัพม้า  และลานตลาดบ้านแบก หมู่ที่ 1,7,8 ตามนโยบายของท่าน
นายกตอนนี ้มีเง ินเข้าแค่น ี ้สำหรับปี 66 ตอนนี ้จะทำให้เร ็วที ่ส ุดสำหรับปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเข้ามาก็จะดำเนินการทันทีคะ  สำหรับโครงการเจ็ด



วันอันตราย ดิฉันขอมอบให้ นายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด อบต. นาทอง เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมคะ 

นายบำเพ็ญ  ปัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
รองปลัด อบต. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ โครงการเจ็ดวันอันตราย เดิมที่ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ

น้ำดื่มกาแฟ เพื่อบริการประชาชน ที่ผ่านมา อบต.นาทองมอบน้ำดื่ม กาแฟ ให้แต่
ละจุดบริการทั้งหมด  ให้ไปบริหารจัดเอง แต่ประสบปัญหาน้ำดื่ม กาแฟ บริการ
ประชาชนหมด ทำให้ต้องบริหารจัดการใหม่ โดยน้ำดื่ม กาแฟ ไปมอบให้แต่ละจุด
บริการเป็นรายวัน ซึ่งหากมีปัญหาอีก ก็ขอน้อมรับ และจะนำไปปรับปรุงในโอกาส
ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

1. ญัตติพิจารณาเลือกเลขานุการสภา อบต.นาทองแทนตำแหน่งที่ว่าง 
นายสมปอง  โชติชัย  ตามที่ นายกิตติชัย  วิชาเรือง  ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.นาทอง ได้ยื่น
ประธานสภาฯ   หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา 

ทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้รอง
ปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 

นายบำเพ็ญ  ปัญญา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น รองปลัด 
อบต.   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ข้อ 18/1  
    เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(3) ครบอายุสภาท้องถิ่น 
(4) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจาก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ครับ 

นายสมปอง  โชติชัย  ตามที่รองปลัดได้ชี ้แจงระเบียบไปแล้วนั ้น มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมหรือไม่  - ไม่มี หากไม่มีเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายกำหนด จึงขอมติที่ประชุมสภา อบต.นาทอง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาทอง ยกมือ 

มติทีป่ระชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 
-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 



นายสมปอง  โชติชัย   เมื ่อเรามีมติเห็นชอบให้เลขานุการสภาพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต่อไปก็จะเป็น
ประธานสภาฯ   การเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญนายบำเพ็ญ  ปัญญา  
    ตำแหน่งรองปลัด อบต.นาทอง ชี้แจงระเบียบกฎหมายต่อท่ีประชุมครับ 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา  เรียน ประธานสภาฯ รอวงประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.นาทอง ผู้ 
รองปลัด อบต.   ทรงเกียรติทุกท่านครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2557  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ ่น ให้สภาท้องถิ ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้อง หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนตำแหน่งทีว่่าง ดังนี้ 
 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ ่น ให้สภาท้องถิ ่นเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่
ตำแหน่งว่างลง 
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 
-ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้
สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงทะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความถึงข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภา
ท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  
 
 
 



นายสมปอง  โชติชัย  - มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเลือก 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาหรือไม่ – ไม่มี หากไม่มีให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็น 
    ควรให้เป็นเลขานุการสภา อบต.นาทอง พร้อมผู้รับรองสองคน 
นายวันชัย   สารยศ  - เสนอ นายประพัฒน์   โชติจ้ำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11   
นายสมปอง   โชติชัย  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ   - นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ส.อบต. หมู่ที่ 6 รับรอง (ยกมือ) 
    - นายทองม้วน  สีหาไว ส.อบต. หมู่ที่ 3  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -มีสมาชิกท่านใดเสนอชื ่อผู ้ที ่ท่านเห็นควรเป็นเลขานุการสภา อบต.นาทอง
ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ – ไม่มี หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดให้ 

ความเห็นชอบ ให้นายประพัฒน์  โชติจ้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา
ทอง บ้านแบก หมู่ที่ 8 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 
-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสมปอง  โชติชัย  ขณะนี ้ก ็เวลา 12.10 นาทีแล้ว ประธานสภาฯ ให้ท่านได้พักร ับประธาน
ประธานสภาฯ   อาหารเที่ยงแล้วเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอีก 
    ครั้งในเวลา 13.15 น. ครับ 
เริ่มประชุมเวลา  13.15  น. 

2. ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
นายสมปอง  โชติชัย  - ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – ประธานสภา
ฯ   2570) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ขอให้ท่านนายกเป็น 
    ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
นายก อบต.นาทอง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566ดิฉันขอมอบให้ นายบำเพ็ญ  ปัญญา 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา   - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาท่านสมาชิกสภาอบต. นาทอง 
รองปลัด อบต.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570)เปลี ่ยนแปลงและเพิ ่มเติม ครั ้งที่ 
1/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 – 
2567 เป็นแผน 5 ปี  ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีผล
บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570 ระเบียบบอกว่าการ
เปลี่ยนแปลงแผนเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมไปแล้ว ในส่วนของสภาก็จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ



จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
1. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนก็ได้จัดทำเป็นร่างแผนมาแล้ว 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติมที่เสนอโดยท่าน
นายก ขั้นตอนนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ประชุมและพิจารณาเห็นชอบ
ไปแล้ว ต่อไปคณะผู ้บริหารต้องนำแผนที ่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู ้บริหารท้องถิ ่นนำร่างแผนเพ่ิมตรงนี ้เสนอต่อสภาท้องถิ ่นเพื ่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วท่านนายกถึงจะอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป เหตุผลที่ทำไม
ถึงต้องเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่ากระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการเพ่ิม
สมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรทั้งในชุมชนตำบล
และเครือข่าย พลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท
กิจกรรมจัดพลังงานชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน สำหรับการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
ดังนั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จึงเชิญชวนและขอความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจะต้องบรรจุ
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับพลังงานไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วันนี้จะขอที่ประชุมเพิ่ม 1 โครงการ ส่วนการเปลี่ยนแปลงเป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเห็นชอบแล้ว โครงการที่เพิ่มเติม
จะอยู่หน้าที่ 25 รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570 ) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  ครับ 

นายสมปอง  โชติชัย   - ตามที ่ นายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด อบต.นาทอง ได้ชี ้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ   ต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะถามเรื่อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม........ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

3. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายสมปอง  โชติชัย  - ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ท่านนายกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี 
    ประชุมครับ 



นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 
นายก อบต.นาทอง งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดิฉันขอมอบให้ นายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา   - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาท่านสมาชิกสภาอบต. นาทอง 
รองปลัด อบต.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามท่ีทางนายกได้เสนอญัตติขอโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายการ3 
รายการ  ครับรายการแรก ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 
12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 18,500.- บาท เป็นเงิน 37,000.- บาท 
เหตุผลความจำเป็นในการโอนเรื่องจากเครื่องปรับอากาศ ในห้องผู้บริหารทำงาน
ชำรุดไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ได้แจ้งให้ช่างแอร์มาประมาณราคาซ่อมแล้ว 
ราคาสูงไม่คุ้มค่าในการซ่อมเนื่องจากแอร์ใช้งานมานานแล้ว จึงขออนุมัติโอนไปตั้ง
รายการใหม่ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รายการที่ 2 คือติดตั้งผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์  เหตุผลในการโอน เนื่องจากห้องทำงานคณะผู้บริหาร  ตอนนี้หน้าต่าง
บางบานจะไม่มีผ้าม่าน เดิมทีเป็นมู่ลี่ ตอนนี้ชำรุดหมดแล้ว เพื่อเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในห้องทำงานของคณะผู้บริหาร ด้วย  รายการที่ 3 ครับคือสืบเนื่องจาก
น้ำที ่ อบต.นาทอง ไม่ค่อยสะดวกไหลบ้างไม่ไหลบ้าง  ก็เลยให้ช่างออกไป
ตรวจสอบดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง เมื่อไปดูแล้วได้รับแจ้งว่าควรติดตั้งเครื่อง
ปั้มน้ำใหม่ เพ่ือให้การใช้น้ำ อบต.นาทองได้สะดวก ครับ ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น  งบประมาณที ่อนุม ัติตามข้อบัญญัติ 
2,108,580 บาท งบประมาณก่อนโอน 670,001.01 บาท จำนวนเงินที่โอน
ลด 37,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 633,011.01 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการเครื่องปรับอากาศ งบประมาณก่อนโอน 0. บาท จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 
37,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 37,000.- บาท 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น งบประมาณที ่อนุม ัต ิตามข้อบัญญัติ 



2,108,580.- งบประมาณก่อนโอน 633,001.01 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
16,500.- บาท งบประมาณหลังโอน 616,501.01 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานทั ่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 16,500.- บาท งบประมาณหลังโอน 16,500.- บาท 
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ 70,000. - 
บาท งบประมาณก่อนโอน 70,000.- บาท จำนวนเงินที่ดอนลด 15,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 55,000.- บาท 
โอนเพิ่ม 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
ประเภทรายจ่ายยครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปั้มน้ำอัตโนมัติ งบประมาณก่อน
โอน 0.- บาท จำนวนเงินที ่โอนเพิ ่ม 15,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
15,000.- บาท 

นายสมปอง  โชติชัย   ตามท่ี นายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด อบต.นาทอง  ได้ชี้แจงระเบียบและ 
ประธานสภาฯ รายละเอียดการโอน นั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ – ไม่มี เมื่อไม่มีจะขอ

มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมปอง  โชติชัย  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
ประธานสภาฯ 
นางปราณีย์  ไชยคำ  -มีเรือ่งอยากถามทางคณะผู้บริหารอยากทราบเหตุผลเวลาที่ออกตรวจหน้า 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ทำไมไม่ให้ความสำคัญกับ อบต. ส่วนใหญ่ออกหน้างาน จะเป็นผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วย ไม่เคยเรียก อบต.เลยอยากทราบเหตุผลด้วยคะ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ในการออกหน้างานดิฉันจะมอบให้  นายชูชาติ  สีโพธิ์ รองนายกและนาย 
นายก อบต. เสถียร  สีน้อยขาว เลขานุการนายก เป็นผู้ประสาน ให้ท่านเสถียร  สีน้อยขาว เป็น

ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมคะ 
นายเสถียร  สีน้อยขาว เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการ นายก ท่านครับ ผมได้ประสานงานไปทางผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานให้เรียกผู้นำ

ออกมาดูด ้วยกัน ผมก็นึกว่าทางผู ้ใหญ่บ้านจะประสานมาที ่ อบต.ด้วย ซึ่ง
ข้อผิดพลาด ผมก็ยอมรับผิดที่ไม่ได้ประสานงานไปหาท่านโดยตรง ครั้งต่อไป
ประสานไปที่ อบต.โดยตรงเลยครับ 



นายพิทักษ์  ศรีละคุณ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 อบต.นาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะเรียนถามเรื่องถังขยะ พี่น้ อง

ประชาชนลำบาก บางครัวเรือนไม่มีถังขยะใช้อยากฝากทางคณะผู้บริหารจัดซื้อถัง
ขยะด้วยครับ 

นายวันชัย  สารยศ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บริหารส่วนตำบลทุกท่านครับ ผมอยากให้ท่านนายกหางบประมาณมาแก้ไขปัญหา

เนื่องจากตระแกรงปิดบ่อพักบ้านวังน้ำใสข้างวัดบ้านทัพม้าหายไป 3 จุด เกรงว่า
จะเกิดอันตรากับผู้ใช้ถนน ครับ  

นายประพัฒน์  โชติจ้ำ บ้านแบก หมู่ที่ 8 ก็มีเหมือนกันครับตระแกรงปิดบ่อพักหายไป ผมอยากให้ 
เลขานุการสภาฯ แต่ละหมู่บ้านสำรวจดูว่าแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหานี้ ให้สำรวจมาพร้อมกันจะได้

ดำเนินการครั้งเดียวเลยครับ 
นายสมปอง  โชติชัย ครับเนื่องจากว่าวันนี้เราได้เชิญพนักงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา และ 
ประธานสภาฯ เพื ่อเป็นการให้พนักงานได้รายงานตัวต่อสภาฯว่าแต่ละคนทำหน้าที ่อะไร

รับผิดชอบงานด้านไหนบ้างให้ทางสมาชิกสภา อบต.นาทอง ได้ทราบขอเชิญครับ 
นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายเด่นนคร  ไชยโกฏิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างขอรายงาน

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน อบต.นาทอง  กองช่าง มีจำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. นางสาวหงส์  สินสมุทร ตำแหน่งคนงานกาองช่างปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน

สารบรรณของกองช่าง  
2. นายณัฐพงษ์  ศรีเศษนาม ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 
3. นายธีรศักดิ์  สีนาเวช ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าครับ 

นายศิวพล  แสนสีลา  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ทุกท่าน กระผมนายศิวพล  แสนสีลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

สำหรับกองสวัสดิการสังคม มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ท่านครับ ดังนี้ 
1. นายศิวพล  แสนลีลา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 
2. นางมิ่งพร  หล่อเงิน  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
3. นางสาวสุภาพร  สงวนกลิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

นางภิญญารัตน์  ชื่นชม  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ทุกท่าน ดิฉัน นางภิญญารัตน์  ชื่นชม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังสำหรับกอง

คลังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน ดังนี้คะ 
1. นายนาธาน  สาระโว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
2. นางจันทะยา  แสงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
3. นางลำดวน  ศิริบุตรวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. นางสาวเกษร  สีพลชุม  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
5. นางรัชนีภรณ์  ถมหนวด ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
6. นางสาวเจนจิรา  สีละบัตร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 



7. นางสาววนิดา  สารยศ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง 
นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทุกท่าน กระผมนายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 

สำหรับกองการศึกษา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน  4 คน ดังนี้ 
1. นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการ 
2. นายกรัสนัย   บุตรแสง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
3. นางณัฎฐรัตน์  สิงห์ทรงพล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวกนกวรรณ  สีน้อยขาว ตำแหน่งผู ้ช ่วยเจ้าพนักงานธุรการกอง

การศึกษาฯ 
นางวราภรณ์  คามะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
นักทรัพยากรบุคคลฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววราภรณ์  คามะนา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
รักษาราชการแทน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด สำหรับสำนักปลัด มี 
หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน   16  คน   ดังนี้ 

1. นางสาววราภรณ์  คามะนา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ 
2. นางวรัชญา  โสภากาล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
3. นางจิดาภา อาระหัง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
4. นายวิทยา สีสมครุท ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
5.  นางสาวสุพัตรา  บุญญาธิกูล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
6. นางสาวพรทิพย์  ไชยพัฒน์  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางนิภาพร  คงสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
8. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์วิสุทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บข้อมูล 
9. นางสาวจิดาภา  สียางคุย ตำแหน่งแม่บ้าน 
10.  นายสุนีย์  พันเทศ ตำแหน่งภารโรง 
11.  เกียรติตระกูล  คงสุข  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
12.  นายปิยพล  ไชยคำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 
13.  นายฤทธิเดช  สุวรรณศรี  ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา (รถขยะ) 
14. นายมนตรี  จันทร์สีดา ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
15. นายไกสรณ์  สีแก้วอ้ม ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
16. นายศรัณ  สีล่ามะนา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

นายสมปอง  โชติชัย  ครับตามที ่พน ักงาน อบต.นาทอง ของเราได ้มารายงานตัวต ่อสภา อบต.
ประธานสภาฯ   นาทอง ในวันนี้กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมรับ 
    ฟังการประชุมสภาและรายงานตัวต่อสภา อบต.นาทองในครั้งนี้  
นายทองม้วน  สีหาไว  -ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
 



นายสมปอง  โชติชัย  - สั่งปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
ประธานสภาฯ 

 
 
      (ลงชื่อ)         กิตติชัย  วิชาเรือง 

    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

(ลงชื่อ)       สมปอง  โชติชัย 
             (นายสมปอง  โชติชัย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

          ตรวจแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ          ประพัฒน์  โชตจิ้ำ   
               (นายประพัฒน์  โชติจ้ำ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     นายทองม้วน  สีเนตรหอย   
               (นายทองม้วน  สีเนตรหอย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     นายวันชัย  สารยศ    
               (นายวันชัย  สารยศ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 


